

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/กีฬา

วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6341

หน้า: 13(ซ้าย)

Col.Inch: 25.73 Ad Value: 27,788.40

PRValue (x3): 83,365.20

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมชัดลึก



สังคมชัดลึก

นนท์ นารายณ์

●●สังคม ชัด ลึก ฉบับนี้ นนท์ นารายณ์ รับใช้ผู้อ่าน

●●ชัดเจนแล้วหลังจากที่เวทีราชดำเนินแจ้งข่าว สักมวยไทยราชดำเนิน ที่ถ่ายทอดสดทุกวันพฤหัสบดี ทางช่อง 3 เอสดี 28 เวลา 20.30-22.30 น. จะถ่ายทอดสดอีก 2 นัด วันที่ 6 มิ.ย. และ 13 มิ.ย. ตรงกับศึกเพชรยินดี เป็นเพราะทางช่องได้คืนไลเซนส์ให้แก่ กสทช. ไปเรียบร้อยแล้วจะกลับมาเป็นช่องไหนนั้น ต้องติดตาม ซึ่งไม่เพียงแต่เวทีราชดำเนินอย่างเดียว ยังมีอีกหลายเวทีเพราะทางช่องดิจิทัลได้คืนไปถึง 7 ช่อง รวมถึงมวยสากลก็มีผลด้วย

●●ขอเชิญศิษย์เก่าพหลานามัยรุ่นสุดท้าย (พ.ศ.2511) มี พล.อ.อัมพร พวงสงวนวงศ์, เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ, รศ.ประสาธ สังกาศิลป์, ประหยัด ยนตะพันธ์, วิทยา วงศ์สวาม, นงเยาว์ ราชนานนท์, ประโยชน์ เทียนศาสตร์ พบปะสังสรรค์ ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ปิยะริสอร์ท หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง ติดต่อสอบถามที่ สุวัฒน์ ท้ายคุปต์ ประธานจัด โทร.08-9987-7754

●●การแข่งขันฟุตบอลเด็ก 8 คน รายการ 9 UP THAILAND FREE TOURNAMENT (ฟรีไม่มีค่าสมัคร มีถ้วยรางวัล 1-3 จากภาณวัฒน์ ณ ระนอง (พี่นุ) ผู้จัดการ 9 UP THAILAND) วันที่ 16 มิ.ย.นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รุ่น 9 ปี 11 ปี 13 ปี (ทางสนามขออนุญาตห้ามนำน้ำและอาหารเข้าสนาม) (ทีมที่สมัครต้องโอนเงินประกันทีม 500 บาท จะส่งก็คืนได้แค่ 500 บาท เพื่อยืนยันว่ามาซัวร์ และไม่เสียสิทธิ์ทีมอื่น โดยทางสนามจะคืนให้เมื่อมาถึงสนามในวันแข่งขันที่) สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อที่ พี่นุ 08-8559-9929 และ กานต์ (วก) 06-4624-9822

●●ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (พีทีที โออาร์) และ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซอริตี้ ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย “พีทีที โออาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2019” โดยจะมีคิวแถลงความสำเร็จสนามแรก วันที่ 13-14 ก.ค. สนามที่ 2 วันที่ 24-25 ส.ค. สนามที่ 3 วันที่ 7-8 ก.ย. และสนามที่ 4 วันที่ 16-17 พ.ย. โดยจะแถลงข่าววันที่ 17 มิ.ย.นี้ เวลา 13.00-14.30 น. ณ โถงชั้น 1 บริเวณ อาคาร 1 ทางเชื่อมอาคาร 2 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

●●วันที่ 7 มิ.ย.นี้ เวลา 11.00 น. บริษัทลือกละย์ จำกัด (มหาชน) จะมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาบอคเซีย ในโครงการ “ลือกละย์สปอร์ตฮีโร่” ที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเดือนก.ค. ที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่บริษัทลือกละย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 4

●●ปิดท้ายวันที่ 5 มิ.ย. เวลา 14.00-15.30 น. แถลงข่าวสุดยอดศึกมอเตอร์สปอร์ตระดับตำนานของญี่ปุ่น “ฮังซูเปอร์จีทีเรซ 2019” ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 กทท.หัวหมาก



■ ช่อง3SDยิงสตั๊ดสุดท้าย

นายจิต เชี่ยวสกุล นายสนามมวยเวทีราชดำเนิน เปิดเผยว่า ตนเองได้รับแจ้งจากช่อง 3 SD (หมายเลข 28) จะทำการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์นัดสุดท้ายในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้อมีการถ่ายทอดสดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากช่อง 3 SD จะมีการคืนใบอนุญาตให้กับ กสทช. ซึ่งเวทีมวยราชดำเนินต้องขออนุญาตแฟนมวยทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรก จนเรตติ้งรายการขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และโปรดติดตามต่อไปว่าจะมีการถ่ายทอดสดมวยดี ๆ รายการเงินล้านอีกเมื่อไหร่ แต่ทางเวทีราชดำเนินจะพยายามให้เกิดการถ่ายทอดสดให้ได้อีกครั้งเพื่อตอบสนองแฟนมวยที่ติดตามในอนาคต่อไป.

4บ.เจ้าเก่ายื่นชิง'ดิวิตีฟรี' ภูเก็ต-เชียงใหม่-หาดใหญ่

ทอท.เปิดให้ 4 รายยื่นข้อเสนอ ชิงดิวิตีฟรี'ภูเก็ต-เชียงใหม่-หาดใหญ่'
เปิดซองหาผู้ชนะ 10 มิ.ย. 'คลัง'เล็งปลุกคนชั้นกลาง ใช้ยาแรงกระตุ้น
เศรษฐกิจ เอกชนห่วงการเมืองยึดเยื้อจุดเชื่อมั่น (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

'ดิวิตีฟรี'

เตรียมยาแรงกระตุ้นศก.-บริโภค

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า มอบให้แต่ละสำนักของ สศค. ไปติดตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ อย่างไรบ้าง และไปดูว่าควรจะมียาแรงที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ เพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ มาตรการยาแรงนำมาใช้และเห็นผลเร็วคือ มาตรการกระตุ้นการบริโภค ต้องขึ้นอยู่กับว่า ต้องการยาแรงแค่ไหน เพราะถ้าต้องการใช้ มาตรการแรงมากจะใช้เงินมาก แต่จะเห็นผลเร็ว ซึ่งในการนำแต่ละมาตรการมาใช้จะต้อง ดูว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงด้วยว่าเป็นอย่างไร ควรจะใช้มาตรการใด เพราะสถานการณ์ที่แตกต่างกันการใช้มาตรการต้องต่างกัน

นายลวรณกล่าวว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลมี มาตรการกระตุ้นบริโภคสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว ซึ่งในกลุ่มนี้เงินที่ใส่ไปนั้นถูกนำไป ใช้ทั้งหมด แต่จะไม่มีการต่อยอดของเงิน เช่น รัฐให้ 100 บาท ใช้ 100 บาท จะไม่ควักมาใช้ เพิ่ม เพราะเขามีกำลังแค่นี้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มชั้น กลาง เช่น ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดแจกเงิน ทองเที่ยวคนละ 1,500 บาท ครอบครัวมีพ่อแม่ ได้ 3,000 บาท ไปเที่ยวทั้งครอบครัว อาจ ต้องควักเงินมาใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท เพราะ 3,000 บาท อาจไม่พอ ซึ่งกระทรวงการคลัง อยากเห็นมาตรการในลักษณะนี้ คือ อยากให้ เอกชน ประชาชน เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วย ไม่ใช่ใช้เงินรัฐเพียงอย่างเดียว

เกาะติดผู้นำจีน-มะกันประชุมจี20

"เรื่องท่องเที่ยวแค่ยกตัวอย่าง ยังไม่ใช่ ข้อเสนอ ขณะนี้ยังไม่สรุปว่าจะใช้มาตรการ ใด เพราะต้องการให้หน่วยงานของ สศค.

ไปทำการบ้านมาก่อน รวมถึงต้องดูเงินใน กระเป๋าของรัฐบาลด้วย และต้องประเมินภาวะ เศรษฐกิจ สงครามการค้าว่าจะเป็นอย่างไร การ ส่งออกเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจะมาพิจารณา อีกที โดยเตรียมไว้เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังคนใหม่และรัฐบาลใหม่ต่อไป" นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงการ คลังยังคงเป้าเศรษฐกิจปี 2562 ไว้ที่ 3.8% ส่งออกโต 3.4% จะสูงกว่าที่สภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมิน ไว้ว่าเศรษฐกิจปีนี้โต 3.6% ส่งออกโต 2.2% เนื่องจากคลังประเมินตัวเลขไว้ตั้งแต่เดือน เมษายนที่ผ่านมา ขอติดตามตัวเลขในเดือน พฤษภาคม 2562 และมิถุนายน 2562 ก่อน ปรับประมาณการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2562

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับเรื่องส่งออก นั้นคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยต้องดูว่า สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจบอย่างไร โดยผู้จีนและสหรัฐ จะมีการพบปะหารือกัน ในที่ประชุมจี 20 ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่ง มีความหวังว่าจะอาจจะอะไรดีๆ ออกมาจากการ ประชุมดังกล่าว และบทเรียนจากกรณีแบนหัว เว่ยทำให้เห็นว่าสหรัฐไม่สามารถทำอะไรได้ทุก อย่าง หากสงครามการค้าคลี่คลายจะส่งผลดี ต่อการส่งออกของไทย

เอกชนห่วงการเมืองยึดเยื้อจุดเชื่อมั่น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด เผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาค เอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ ส.อ.ท. สภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และ สมาคมธนาคารไทย ประจำเดือนมิถุนายน ใน วันที่ 5 มิถุนายนนี้ หนึ่งในวาระสำคัญคือ จะ หารือแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผลกระทบ ทางการเมือง ที่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เรื่องการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล ยิ่งใช้เวลานาน

ยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมาก ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากปัญหา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังยึด เยื้อ และต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด

นายสุพันธุ์กล่าวว่า นอกจากนี้ จะติดตาม ความคืบหน้าการจัดทำสมุดปกขาวในนาม กกร. เพื่อส่งเสริมรัฐบาลใหม่ ดำเนินการพัฒนา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือความยากง่ายในการทำธุรกิจด้วย รวมทั้ง เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดย คณะทำงานทั้ง 3 สถาบันอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดร่วมกัน

คาดหวัง 5 มิ.ย. ได้ชื่อนายกคนใหม่

"ภาคเอกชนมีความกังวลมากขึ้น หลังจาก การฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่ ยังไม่มีความชัดเจน หลังจากที่ผ่านมามีการคาดการณ์การฟอร์ม ทีมรัฐบาลที่ชัดเจนภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 5 มิถุนายน ทำให้ยิ่งกระทบต่อความเชื่อมั่น นักลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อไป เอกชนอยากเห็นความชัดเจนเรื่องการเมือง ให้เร็วที่สุด และคาดหวังว่าการเลือกนายก รัฐมนตรีวันนั้นจะมีความเรียบร้อย ไม่มีความ วุ่นวายเกิดขึ้น" นายสุพันธุ์กล่าว

กระทรวงศก. ทำการบ้านขงรบ. ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กระทรวง เศรษฐกิจต่างๆ ได้รับคำสั่งให้แต่ละหน่วย งานจัดเตรียมโครงการและแผนงานตาม ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ว่ามีอะไรที่จะสานต่อหรือเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปี หลัง 2562 เพื่อเตรียมไว้เสนอรัฐมนตรีคน ใหม่และรัฐบาลใหม่ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในกลางเดือนมิถุนายน เพื่อให้กับรัฐมนตรี ที่จะเข้ามาดูแลในกระทรวงต่างๆ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังคกุลสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมได้มีการรวบรวมความคืบหน้าใน แต่ละโครงการที่ได้จัดทำ และแนวทางที่จะ ดำเนินการต่อไปในช่วง 3 เดือน หรือที่จะใช้ ในไตรมาส 3/2562 ตามงบประมาณปี 2562 และ 3 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 ช่วง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจมีการ เบิกจ่ายงบสูงกว่ากำหนด งานหลักของกรมคือ การส่งเสริมการส่งออกโดยเฉพาะการจัดคณะ เยือนต่างประเทศ และจัดงานแสดงสินค้าใน และต่างประเทศ

"ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (สมคิด

จาดุศรีพิทักษ์) ที่ต้องการให้ทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และจุดใจการลงทุนนั้น ก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ มาต่อเนื่อง ซึ่งในการประชุมหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ก็ได้มีการกำชับในเรื่องกระตุ้นส่งออกและจุดใจการลงทุนเพิ่มในไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำลังย้ายฐานการผลิตเพิ่มในจีน สหรัฐ หรือยุโรป รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน (ซีแอลเอ็มวี) เพราะเป็นแหล่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเพื่อการผลิตจากไทย จะเป็นการลดปัญหาไทยเสียหายจากการเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของจีนและนานาประเทศ หลังเกิดสงครามการค้าสหรัฐกับจีน ลดกระทบต่อการสั่งซื้อสินค้าและส่งออกของไทย

หอมน้ำใจตามปกขาวจีดีพีโต3.5%

ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยถึงความคาดหวังหลังหอการค้าไทยเตรียมนำสมุดปกขาวที่รวบรวมยุทธศาสตร์ 5 ภาค เสนอต่อรัฐบาลใหม่ ว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาล เพราะขณะนี้หมดเวลาที่จะมาทะเลาะกันแล้ว ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมด้วยช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจจากภายในประเทศ เพราะจากเดิมจีดีพีที่ 4% ปรับลงมาที่ 3.5% เพราะการส่งออกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าซึ่งสถานการณ์น่าจะยังยืดเยื้อต่อไป ต้องหวังในประเทศขับเคลื่อนซึ่งยังคงหวังจีดีพีปีนี้ จะเห็น 3.5% แต่หากไทยยังมัวทะเลาะกันเองจะไม่ทันประเทศอื่น โดยเฉพาะในกลุ่มซีแอลเอ็มวีที่จะแข่งหน้าไทยไปหมด

ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าวว่า สิ่งที่หอการค้าภาคกลางอยากให้ภาครัฐบาลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยอยากให้หน่วยงานที่ทำงานด้านเอสเอ็มอี ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการทำงานบูรณาการกันและมีการประสานทำงานร่วมหน่วยงานเอกชนเพื่อให้งานด้านเอสเอ็มอีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่ภาครัฐออกมาบังคับใช้ บางส่วนมีผลกระทบต่อธุรกิจ

เอสเอ็มอี เช่น กรณีการใช้บัญชีเล่มเดียวกับที่ยื่นสรรพากรเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากธนาคาร อยากให้มีการยกเว้นให้กับเอสเอ็มอีไปก่อน เพราะอยากจะทำเพิ่มแต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพราะยังไม่ทำบัญชีเล่มเดียว แต่ศักยภาพในการขอสินเชื่อมีเพราะสามารถใช้ที่ดินค้ำประกันสินเชื่อ ถือเป็นอุปสรรคการทำธุรกิจของเอสเอ็มอี หากยกเว้นกรณีนี้ได้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเอสเอ็มอีและจะส่งผลต่อกำลังซื้อฐานรากที่เกี่ยวข้องเอสเอ็มอีให้ปรับดีขึ้น

ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าวว่า อยากให้มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางหรือการลงทุนในรูปแบบเดียวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทำให้เกิดงานและการจ้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ภาคกลาง เพราะแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่มองว่าควรเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น แต่ขณะนี้ผู้มีรายได้น้อยรออยากปรับแต่เงินสวัสดิการเท่านั้น

ม.หอการค้าฯเพิ่มเชื่อมั่น/ศก.โต

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ข้อเสนอของหอการค้าภาค 5 ภาค ผ่านสมุดปกขาวเพื่อนำเสนอไปยังรัฐบาล เป็นการรวบรวมข้อเสนอจากภาคเอกชนในประเด็นปัญหาอุปสรรคการทำธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ ควรมีการปรับปรุงอย่างไร แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจในพื้นที่ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาการค้าชายแดน การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ของประเทศจะช่วยหนุนการค้าและการลงทุนได้

“หากรัฐบาลมีการหยิบยกข้อเสนอของเอกชนเสนอมาดำเนินการ จะส่งผลดีทางจิตวิทยาประชาชนในพื้นที่เพราะถือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ จะสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจและลงทุนจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะต่อไป รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจราว 1 หมื่นล้านบาท จะมีผลต่อจีดีพีให้เพิ่มขึ้นราว 0.04-0.06% หรือหากมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามามากกว่านี้จะมีผลต่อจีดีพีให้ขยายตัวมากขึ้น

กว่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การเมืองที่มีเสถียรภาพและสถานการณ์สงครามการค้าไม่รุนแรงไปกว่านี้ เพราะหากทั้งสองปัจจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้จะมีผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้” นายธนวรรธน์กล่าว

ทอท.มั่นใจ4รายชิงดีวีดีฟรีภูเก็ต

นายวิชัย บุญอยู่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิถุนายน ทอท.มีกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบไปด้วยภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยคาดว่าจะมีเอกชนมายื่นข้อเสนอครบทั้ง 4 กลุ่มที่ซื้อของเอกสารไปแล้วก่อนหน้านี้

นายวิชัยกล่าวว่า โดยขั้นตอนของการประกวดราคาวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จะเป็นการเปิดรับของข้อเสนอ พร้อมประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติทันที หลังจากนั้นจะมีการกำหนดให้เอกชนผู้ผ่านคุณสมบัติได้นำเสนอผลงานด้านเทคนิค ก่อนจะเปิดของข้อเสนอ ด้านผลตอบแทนในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และรายงานเข้าคณะกรรมการพิจารณาภายใต้ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พร้อมกับผลการประมูลดีวีดีฟรี และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับสุวรรณภูมิ

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคะแนนโครงการดีวีดีฟรีท่าอากาศยานภูมิภาค กำหนดเช่นเดียวกับกับดีวีดีฟรี และพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็นคะแนนด้านเทคนิค 80 คะแนน และคะแนนผลตอบแทนด้านราคา 20 คะแนน ซึ่งโครงการนี้ ทอท.ยังกำหนดให้เอกชนจ่ายส่วนแบ่งรายได้ (Revenue sharing) อยู่ที่ 20% ตามหลักการเดียวกับดีวีดีฟรีสุวรรณภูมิ โดยเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแข่งขันเสนอคำตอบขั้นต่ำ (Minimum guarantee) เอกชนรายได้เสนอให้ ทอท.สูงสุดก็จะได้คะแนนข้อเสนอด้านผลตอบแทนสูงสุด

ทั้งนี้ เอกชนทั้ง 4 กลุ่มที่ซื้อของข้อเสนอประกอบไปด้วย 1.บริษัท ดิงเพาเวอร์ ดีวีดีฟรี จำกัด ยื่นรายชื่อประมูลเพียงรายเดียว 2.บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่น

แก้สุขภาพอากาศ

หอค้า 5 ภาคเสนอ

รื้อรัฐบาลใหม่สนอง

ที่มา : การประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ซึ่งจะรวบรวมข้อเสนอเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลใหม่

- แก้ไขสภาพอากาศที่กระทบสุขภาพ-ท่องเที่ยว
- เร่งก่อสร้างสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2
- ขยายช่องจราจรหมายเลข 106 เชื่อมกับถนนของหอการค้าภาคเหนือตอนบน-อ.แม่สะเรียง
- ช่วยเสริมสร้าง-พัฒนาความสามารถการแข่งขัน
- ภาครัฐ-เอกชนร่วมมือกันเพิ่มรายได้และกำลังซื้อให้ ประชาชน.
- ส่งเสริมการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวจากผู้ที่มีอำนาจการซื้อ
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการค้า การลงทุน
- แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและการผลิต
- พัฒนาศูนย์การค้าให้ปรับใช้ดิจิทัล
- อัตราดอกเบี้ยและภาษีที่ดินเสมอภาค
- จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดมากขึ้น
- เพิ่มการประกันราคาสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครบวงจร
- ส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่และยกระดับ SME

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมอีสาน-อีอีซี-เพื่อนบ้าน
- เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิตผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือได้
- การแก้กฎระเบียบ ลดขั้นตอน การทำธุรกิจ-ค้าชายแดน
- เร่งพัฒนารถไฟฟ้าชุมพร-ระนอง
- เร่งก่อสร้างสนามบินภูเก็ต 2 ใน จ.พังงา
- เร่งก่อสร้างรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
- แก้ไข กม.รถบรรทุกทะเบียนไทยเข้ามาเลเซีย
- ส่งเสริมการค้า-ท่องเที่ยว"ไทยแลนด์เรียวิซ่า 3 ภาค 12 จังหวัด"
- จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุโขทัย-โก-ลก
- สนับสนุนการค้า B100 อย่างถูกต้องและทำได้ทุกคน
- แก้ไข กม.การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปปลาล้มขนาดเล็

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic(04.06.19)

ข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า การบินกรุงเทพ ลีตเต้ ดีวีดีฟรี (ท่าอากาศยานภูมิภาค) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 49% บริษัท โฮเทล ลีตเต้ จำกัด 49% และบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด 2% 3.บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย 1.บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 36% 2.บริษัท เอ็มโพร เอเชีย กรุ๊ป จำกัด 15% และ 3.WDFG UK LIMITED 49% และ 4.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมลงทุน (Consortium) ประกอบด้วย บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท ดีเอฟเอส เวนเจอร์ ลิงค์โปร จำกัด

แนะ'คลัง'เจ้าภาพเก็บภาษี'ไอที'

นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และอดีตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงแนวทางการจัดเก็บค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศจากบริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ (ไอที) อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ โลงัน เข้ารัฐว่าความพยายามในการกำกับดูแลผู้ให้บริการไอทีที่ ยังควรเดินหน้าต่อไป แต่ไม่ควรปล่อยให้เป็นการอำนาจของ

กสทช. รัฐบาลใหม่โดยกระทรวงการคลังควรเป็นเจ้าภาพหลัก และเริ่มต้นการกำกับดูแลจากการจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการไอทีที่เป็นลำดับแรก เพราะเมื่อการดำเนินธุรกิจเกิดรายได้ การเสียภาษีจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากล

นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า ที่ผ่านมหลายประเทศทั่วโลกมีความพยายามที่จะจัดเก็บค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศจากผู้ให้บริการไอทีที่ แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่เห็นด้วย เพราะอาจจะได้รับผลประโยชน์บางเรื่องจากผู้ให้บริการไอทีที่ แต่ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ประเทศไทยจึงควรศึกษารูปแบบการจัดเก็บค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป

"หน่วยงานกำกับดูแล ควรเริ่มทำและสร้างอำนาจต่อรองเชิงสาธารณะกับผู้ให้บริการไอทีที่ หรืออาจเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐสภามีการหยิบยกขึ้นมาหารือกัน จากนั้นจึงจะมีการออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแล แต่ควรจะดำเนินการในลักษณะที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย เพราะเรื่องนี้มีผลต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารได้ ที่สำคัญคือรัฐบาลควรมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตคอนเทนต์ในประเทศให้มีคุณภาพ มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการไอทีที่ในต่าง

ประเทศ" นางสาวสุกัญญา กล่าว

ชี้'อานิสงส์'5จีดันยอดใช้เน็ตพุ่ง

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช.ระบุว่า ปริมาณการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ มีอัตราเติบโตรวดเร็วมาก จากปี 2557 มีปริมาณการใช้ข้อมูล (ดาต้า) 494,194 เทราไบต์ และปี 2561 มีการใช้งานมากถึง 5,809,365 เทราไบต์ และเชื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเปิดให้บริการ 5G ประกอบกับข้อมูลปี 2561 พบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก 61 ล้านบัญชี ใช้งาน 655 ล้านครั้งต่อเดือน ขณะที่ ยูทูบ 60 ล้านบัญชี ใช้งาน 409 ล้านครั้งต่อเดือน และไลน์ 55 ล้านบัญชี ใช้งาน 125 ล้านครั้งต่อเดือน และข้อมูลการสำรวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล ของสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า ปี 2561 พบการใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลมีมูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 36% จากมูลค่า 12,400 ล้านบาท ในปี 2560 และคาดการณ์ปี 2562 เติบโตเพิ่ม 16% มูลค่ากว่า 19,692 ล้านบาท

"จากข้อมูลดังกล่าวทำให้มีแนวคิดที่จะจัดเก็บรายได้จากผู้ให้บริการไอทีที่ ในฐานะที่ผู้ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นค่าวิชาเข้าประเทศไทยหรือภาษีนำเข้า เมื่อมีการนำเข้าบริการจากต่างประเทศ ก็ต้องจ่ายภาษีศุลกากรตามที่

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15060

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 161.95 Ad Value: 251,022.50

PRValue (x3): 753,067.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 4บ.เจ้าเก่ายื่นชิง'ดีวีดี'ฟรี'ภูเก็ต-เชียงใหม่-หาดใหญ่

ประเทศไทยกำหนดด้วย เพื่อประเทศไทยจะได้
มีรายได้ไปบำรุงรักษาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และขยายการ
ลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ที่เพิ่มขึ้น
แบบก้าวกระโดด” แหล่งข่าวระบุ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6341

หน้า: 3(ล่างขวา)

Col.Inch: 59.72

Ad Value: 105,107.20

PRValue (x3): 315,321.60

คลิป: สีสี่

โฆษณา: กสทช. USO TTRS: ล่ามส่วนตัว ที่ทำให้ทุกการสื่อสารสมบูรณ์


Universal Service Obligation


ศูนย์ TTRS อีสรภาพทางการสื่อสาร
ของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด

ล่ามส่วนตัว

ที่ทำให้ทุกการสื่อสารสมบูรณ์

โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย จาก กสทช.
เชื่อมโลกไร้เสียงกับโลกสื่อสารของคนทั่วไปเข้าด้วยกัน



สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2670-8888 Call Center 1200 (Inswi) • <https://www.nbtc.go.th>



ID Line
@nbtc1200

กสทช. USO
Universal Service Obligation

TTRS

ศูนย์ TTRS อีสภาพทางการสื่อสาร
ของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด

**ล่ามส่วนตัว
ที่ทำให้ทุกการสื่อสารสมบูรณ์**

โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย จาก กสทช.
เชื่อมโลกไร้เสียงกับโลกสื่อสารของคนทั่วไปเข้าด้วยกัน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2670-8888 Call Center 1200 (โทรฟรี) • <https://www.nbtc.go.th>

QR Code | ID Line @nbtc1200